

BÀI DỰ THI: VINAFOR THANH XUÂN TRONG TÔI ...

*“Thời gian thấm thoát trôi qua,
Vinafor xanh mãi trong ta vẹn tình.”*

Thời gian như dòng chảy vô hình, thoáng chốc đã gần 10 năm từ ngày tôi "phải lòng" và gửi trao trái tim mình nơi mái nhà Vinafor. Đời người được mấy lần 10 năm? Chắc hẳn không nhiều. Gần 10 năm gắn bó, tình yêu của tôi với “người bạn lớn” Vinafor mỗi ngày thêm đong đầy và tươi mới như chính màu xanh của Vinafor. Màu xanh ấy không chỉ mang theo hy vọng và sức sống đang chảy trong từng hơi thở của mỗi thành viên, mà còn là minh chứng cho sức mạnh, sự kiên trì và bền bỉ, và trên tất cả, đó là biểu tượng của hạnh phúc bền vững – điều mà tôi may mắn được gìn giữ và vun đắp qua từng ngày.

Hành trình “trưởng thành” của Vinafor

Cho phép tôi được dài dòng về “người bạn lớn” ấy của tôi và biết bao thế hệ người Vinafor. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam, được thành lập ngày 04/10/1995 theo Quyết định số 667/TCLĐ của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Đây là kết quả từ việc sáp nhập 10 Tổng công ty và Liên hiệp các xí nghiệp thuộc Bộ Lâm nghiệp. Ngày 04/11/1997, Vinafor được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là doanh nghiệp Nhà nước hạng Đặc biệt, và ngày 18/12/1997 chính thức đổi tên thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Với hoạt động cốt lõi là sản xuất lâm nghiệp, Vinafor tập trung vào trồng rừng và sản xuất, chế biến gỗ với phương thức truyền thống, quản lý hơn 43.000 ha rừng tại 20 tỉnh, thành phố. Sản phẩm chủ lực bao gồm gỗ rừng trồng đạt chứng chỉ FSC và các dịch vụ lâm nghiệp, môi trường rừng, du lịch sinh thái. Mỗi năm, Vinafor cung cấp khoảng 250.000m³ gỗ, trong đó 150.000m³ đạt chứng nhận FSC. Với mục tiêu xuyên suốt “Phát triển lâm nghiệp bền vững là cốt lõi”, hướng tới chuỗi giá trị “Từ trồng rừng đến sản phẩm” và không ngừng “Tăng cường hợp tác quốc tế” để đạt được sự phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột chính: **Kinh tế - Xã hội - Môi trường**.

Trong hành trình gần 30 năm, Vinafor liên tục đổi mới quản trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu chọn giống đến chế biến gỗ. Tổng công ty không chỉ tìm

kiếm lợi nhuận, mà còn mang lại giá trị cho cộng đồng, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Là một doanh nghiệp nhà nước lớn, Vinafor khẳng định vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo an sinh xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng công ty cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao; điển hình như hỗ trợ xây dựng Trung tâm Quân dân tại Côn Đảo và hỗ trợ chương trình an sinh cho các huyện Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng). Những nỗ lực này không chỉ phản ánh trách nhiệm xã hội mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tổng công ty đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.

Những kỷ niệm đẹp khó phai

Ký ức ủa về, tựa như những thước phim quay chậm, cho tôi cảm giác như tất cả mới chỉ vừa diễn ra hôm qua. Tôi, từ một cô sinh viên mới ra trường tràn đầy nhiệt huyết và có khá nhiều sự lựa chọn, nhưng rồi định mệnh đưa tôi đến với Vinafor, nơi tôi có cơ hội sát cánh cùng những anh chị em đồng nghiệp, cùng nhau cống hiến cho sự phát triển của Tổng công ty.

Nhớ lại ngày ấy, khi mới chân ướt chân ráo đi làm, tôi may mắn có cơ hội tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty vào ngày 04/10/2015. Cảm giác lúc đó thật bồi hồi và xúc động. Đoàn thanh niên Tổng công ty được giao phụ trách các tiết mục văn nghệ chào mừng, và tôi, khi ấy là một Ủy viên Ban chấp hành Đoàn, dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Mặc dù trước đó tôi vốn là người khá nhút nhát và tự ti về ngoại hình, nhưng nhờ sự động viên nhiệt tình của các anh chị, tôi “bị gạ gẫm” tham gia vào đội văn nghệ lúc nào không hay.

Dù chỉ là một tiết mục biểu diễn tập thể, “đắt diễn” không nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy trong lòng lấp lánh niềm vui. Thỉnh thoảng, các anh chị em đồng nghiệp lại mở lại đoạn clip ấy, ôn lại năm tháng tuổi trẻ rực rỡ và đầy nhiệt huyết. Những kỷ niệm dịu dàng ấy theo thời gian càng in đậm trong tâm trí, chẳng thể nào phai mờ.

Bước chuyển mình không thể không nhắc đến là khi Tổng công ty chuyển mô hình hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần (ngày 01/9/2016), Vinafor như được thay một lớp áo mới, không còn chỉ trực thuộc Bộ NN&PTNTN như trước, bây giờ ngoài đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp, Tổng công ty còn có thêm 01 đại diện chủ sở hữu mới là Nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Như một luồng gió mới thay đổi không khí làm việc ở Tổng công ty, chúng tôi may mắn được cùng nhau chứng kiến bước “chuyển mình” đầy.

Khi trở thành công ty cổ phần, ban lãnh đạo phải báo cáo thường xuyên với cổ đông và tuân thủ các quy định về công bố thông tin. Cải thiện cơ cấu quản trị: Xuất hiện hội đồng quản trị độc lập, ban kiểm soát, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng ra quyết định. Tăng quyền tự chủ: Tổ chức có nhiều quyền chủ động hơn trong việc đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh. Mở rộng cơ hội liên doanh, liên kết, hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh buộc tổ chức phải không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển sự nghiệp hấp dẫn hơn. Cán bộ nhân viên trở thành một phần sở hữu, gắn lợi ích cá nhân với sự phát triển của tổ chức. Cổ phần hóa mang lại nhiều lợi ích về quản trị, tài chính, nguồn nhân lực và chiến lược phát triển, nhưng cũng đòi hỏi tổ chức phải thích ứng và quản trị hiệu quả những thay đổi này, cán bộ nhân viên thuộc Tổng công ty phải liên tục đổi mới, chuyển mình vận động theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường để không ngừng phát triển.

... Thời gian vèo qua sau một cái chớp mắt.

Rồi đến Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập vào ngày 04/10/2020, năm ấy Tổng công ty lần đầu tổ chức “team building”, một chuyến đi thực tế thành công vang dội. Nghĩ lại ngày ấy tôi được làm 1 thành viên trong Ban tổ chức, lần đầu biết thế nào là tổ chức sự kiện, lên chương trình... đến giờ những kỷ niệm trong chuyến team building ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi. Trong chuyến đi ấy chúng tôi được chơi game cùng nhau và cùng các “lãnh đạo cấp cao”, cùng các sếp giải đố, đi tìm kho báu, trèo thuyền... một trải nghiệm không thể quên. Không thể không nhắc đến đêm Gala kỷ niệm, sự chỉn chu và tỉ mỉ trong từng chi tiết, từ khâu chuẩn bị cho đến buổi lễ chính thức, khiến tôi thầm biết ơn và cảm thấy “may mắn” khi được là một mảnh ghép trong hành trình tuyệt vời này.

Tình người ấm áp

Người ta thường nói, con người chính là tài sản quý giá nhất của mỗi tổ chức. Và tại nơi này, chúng tôi đang sở hữu một khối tài sản vô giá - đó là sở hữu nhau, là tình thân gắn kết trong đại gia đình. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc khi chúng tôi làm thêm giờ, dành trọn cuối tuần ở Tổng công ty, cùng nhau hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công tác chuẩn bị cho các đại hội, sự kiện và lễ kỷ niệm. Từ những nhân viên văn phòng, chúng tôi đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân “showbiz” với vai trò “MC nghiệp dư” hay “đạo diễn

hình ảnh”, tổ chức những chương trình như Tiệc cuối năm hay “Lễ hội trăng rằm Trung thu cho bé” ... Những kỷ niệm đó mãi mãi được khắc sâu trong trái tim tôi.

Thêm một điều mà chúng tôi luôn tự hào, là thời gian có thể thay đổi, nhưng tình người ấm áp vẫn vẹn nguyên. Tôi còn nhớ mình đã ngạc nhiên như nào khi thấy Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xuống tầng phòng để hỏi han, động viên anh em trước khi chúng tôi trở về quê nghỉ Tết. Dù là những người đứng đầu, bận bịu với bao công việc lớn nhỏ nhưng các Sếp vẫn nhớ và quan tâm đến đời sống của anh chị em cán bộ, nhân viên. Điều đó không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, mà còn gieo vào lòng chúng tôi những hạt mầm của yêu thương và gắn kết.

Thanh xuân và hơn thế nữa

Gần một thập kỷ đi qua, đọng lại trong tôi là hành trình Vinafor như một bản hòa ca đầy tự hào, có nốt trầm, nốt bổng, lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá và hạnh phúc của nhiều thế hệ trong đại gia đình Vinafor. Mỗi thành viên, dù ở vị trí công việc nào đều là một nốt nhạc không thể thiếu trong bản giao hưởng ấy, thiếu một nốt thì bản nhạc không trọn vẹn, giống như nhiều cánh én mới gọi được mùa xuân về. Chúng tôi đã cùng nhau, cùng các nhạc trưởng tài ba, dệt lên giai điệu ngân vang mãi về ngôi nhà hạnh phúc Vinafor.

Thời cấp sách đến trường, khi ai đó hỏi về ước mơ nghề nghiệp của tôi, tôi không ngần ngại lựa chọn: “Trở thành một nhân viên văn phòng”. Giờ đây, sau gần một thập kỷ gắn bó, khi được hỏi nơi tôi muốn nghỉ hưu, tôi có thể đáp ngay mà không cần suy nghĩ: đó chính là Vinafor. Tại đây, tôi được làm việc trong một môi trường thân thiện, không có sự ganh ghét hay đố kỵ, được tự do bày tỏ quan điểm và sống chan hòa giữa những đồng nghiệp dễ mến, những người lãnh đạo giỏi, có tâm, có tầm. Tuyệt vời như vậy đấy!

Bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi, làm mãi một công việc có khi nào chán không? Tôi cũng không do dự mà cho biết câu trả lời là không. Nói về tương lai xa xôi có vẻ như là “overthinking”, nhưng Vinafor chính là lựa chọn của tôi lúc “tuổi trẻ vẫy gọi”, là điểm khởi đầu và cũng là nơi tôi mong muốn gắn bó đến lúc nghỉ hưu. Hôm nay, khi Vinafor tròn 30 tuổi, tôi 32 tuổi. Người bạn lớn ấy, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi, là đại khò thanh xuân, là chứng chạc trưởng thành của tôi. Dù thời gian trôi, cây đời thì xanh mãi còn chúng tôi thì không thể trẻ mãi, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau già đi, trưởng thành bên nhau trong ngôi nhà này, được không?

Với tôi, Vinafor không chỉ là cơ quan để đến làm việc hàng ngày. Vinafor là nơi tôi được sống trong bầu năng lượng tích cực, được làm việc và cống hiến với đam mê. Không chỉ vậy, Vinafor còn trao tặng tôi món quà tuyệt vời, đó chính là những đồng nghiệp chân thành, những người Anh, người Chị, và những người Bạn, người Em, luôn quan tâm và sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Trên tất cả, Vinafor **trong Tôi là NHÀ, là GIA ĐÌNH THỨ HAI, là nơi bình yên để gắn bó, và là nơi “dù đi đâu ai cũng muốn trở về”**. NHÀ là nơi bão dừng sau cánh cửa, “ngôi nhà này” làm từ cây xanh và tưới tắm bằng tình người thì bạn biết sẽ kiên cố và bình yên như nào rồi đấy.

Vinafor đang hân hoan chào đón sinh nhật tuổi 30 (04/10/1995 - 04/10/2025), tuổi của những hoài bão khát khao và vươn mình mạnh mẽ. Dù đứng trước nhiều cơ hội mới, cùng với không ít khó khăn và thách thức, tôi tin Vinafor không chỉ làm được mà còn làm rất tốt. Hãy mang trong mình khát vọng vươn cao, vươn xa, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, người bạn lớn. Chúng tôi sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng bạn, Vinafor thân yêu!

“Vinafor thanh xuân trong Tôi...”

Họ Tên: Trần Thị Vân Anh
Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự